

ประเทศ	:	ไทย
หมายเลขงานวิจัย	:	145
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)	:	ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)	:	Situation and Problem Analysis of Communication Arts Curriculum Administration of Colleges and Universities In Upper Northern Thailand
ผู้เขียน	:	ดร.อิชชา สุภาศรี
หน่วยงาน	:	อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ประเภทของเอกสาร	:	รายงานการวิจัย
รายละเอียดของงานพิมพ์	:	รายงานวิจัยขนาด 102 หน้า
สถานที่พิมพ์	:	หจก. สมพรการพิมพ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 30140
วันที่ตีพิมพ์	:	มกราคม 2541
ภาษา	:	ไทย
หน่วยงานที่ให้ทุน	:	ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2540
คำหลัก	:	ศึกษา การบริหาร หลักสูตร นิเทศศาสตร์

### บทคัดย่อ

#### ก. ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบนและเพื่อเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ต่อไป กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคือผู้บริหารหลักสูตรของ 6 สถาบันจากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพและวิทยาลัยโยนก จำนวน 6 คน และคณาจารย์ที่สอนในภาควิชานิเทศศาสตร์จากสถาบันดังกล่าวจำนวน 43 คน กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 49 คน

อิชชา สุภาศรี. 2541. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน = Situation and Problem Analysis of Communication Arts Curriculum Administration of Colleges and Universities in Upper Northern Thailand. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.

## ข. ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ จากแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลจากเอกสารการจัดสัมมนาและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้วิเคราะห์แบบมาตราประมาณค่าโดยใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยการแจกความถี่และจำนวนของค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเฉลี่ยรวม และมีการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่ม คือ กลุ่มจากสถาบันราชภัฏและ กลุ่มจากทบวงมหาวิทยาลัย

## ค. สรุปผลการวิจัย

ความคิดเห็นของผู้บริหารหลักสูตรพบว่า มาตรฐานของการเตรียมการขอเสนอเปิด-ปิด และปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละสถาบันค่อนข้างจะล่าช้า สถาบันต่าง ๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารหลักสูตร ข้อมูลที่ต้องการนำมาพิจารณาในการเตรียมโครงสร้างหลักสูตรคือเอกสารจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการสำรวจความต้องการของบัณฑิต ตลาดแรงงานและอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำเป็นข้อสรุปในการสร้างเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และความต้องการของสถาบันที่มีความคาดหวังต่อบัณฑิตของตน ปัญหาที่ผู้บริหารได้พบคือ การขาดการประสานงานที่ดี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานค่อนข้างล่าช้า ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและวิชาชีพเฉพาะด้าน ส่วนข้อมูลของคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในด้านการประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน